
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2567 
วันที่  8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่12 -ลา-  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา  อบต.ชีบน -ลา- 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิเวช  จ่าชัย รองนายก อบต.ชีบน วิเวช  จ่าชัย   

2 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก อบต.ชีบน วิษณุชัย  นามหนองอ้อ   

3 นางรัตนา  ศิริชาติ นักวิชาการ  การเงินและบัญชี รัตนา  ศิริชาติ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 
น. 

-เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 

 
-ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ.2567  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   วันนี้มีท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบนลา คือ  นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้   ส.อบต.  หมู่ที่ 12  เนื่อง
ด้วยคุณปู่เสียชีวิต ต้องจัดเตรียมงานหลายอย่างจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ 
และ  จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   ขอ
อนุญาตลา  เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้  ก่อนที่เราจะประชุมต่อไปในกรณืที่สภาของเราวันนี้
ไม่มีเลขาฯ  เราต้องแต่งตั้งเลขาฯขึ้นมาแทน (ชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2567 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554)  ข้อ 13  ให้สมาชิกท่ีอยู่ในที่ประชุมยกมือเพ่ือเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (ชั่วคราว) ในการประชุมครั้งนี้เชิญเสนอชื่อครับ 
 
-เรียนท่านประธานสถาฯ  รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอเสนอ  นายจรุง  แววตะคุ  รอง
ประธานสภาฯ  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (ชั่วคราว)  ครับ   
 
-ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะสม  เพราะว่าท่านจรุง  แววตะคุ  เป็นรองประธานสภาฯ ด้วย  
ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอท่านอื่นครับ 

นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
 
 
นางจำปี  ขานสันเทียะ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 
 
นายสมรัก  สิมมามิตร 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 
 
ผลการเลือกเลชาสภาฯ 
(ชั่วคราว) 
 

-เรียนท่านประธานสถาฯ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาฯ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอเสนอ  นางพรประภา  ดนตรี  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  หมู ่ที ่ 8  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
(ชั่วคราว)  ครับ   
 
-ขอรับรอง ตามที่ท่านรองประธานเสนอค่ะ (ผู้รับรองคนท่ี 1) 
 
 
-ขอรับรอง ตามที่ท่านรองประธานเสนอครับ  (ผู้รับรองคนที่ 2) 
 
 
-นางพรประภา  ดนตรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู ่ที ่ 8  เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (ชั่วคราว) 

 



 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
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-ขอเชิญ  นางพรประภา  ดนตรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู ่ที ่ 8  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน (ชั่วคราว) ขอเชิญครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  ที่ 1  เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖7 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นางรัตนา  ศิริชาติ 
นวก.  การเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๑ ติดตามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี 2567 
 

-ขอเชิญ นางรัตนา  ศิริชาติ  นักวิชาการ  การเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 
 
 
-เรียนท่านประธานสถาฯ  รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี 
2567  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนได้รับจัดสรร  จำนวน  2   โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองอ้อ-บ้านชับปลากั้ง 

หมู่ที ่ 8 บ้านโนนนาพวง ตำบลชีบน  กว่าง 5 เมตร ยาว 1,440 เมคร หนา 
0.15 เมตร หร ือมีพ ื ้นที ่ ไม ่น ้อยกว ่า 7,200 ตารางเมตร งบประมาณ  
5,102,000  บาท  ณ วันนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารประกวดราคาค่ะ  เมื่อ
วานนี ้ผู ้ร ับจ้างเสนอราคาแล้ว  ส่วนวันนี ้อยู ่ระหว่างที ่คณะกรรมการกำลัง
พิจารณาเอกสารว่าใครจะเป็นผู้ชนะ  ซึ่งตอนนี้ทราบคร่าวๆว่ามีผู้เสนอราคามา  
4  ราย  แต่ราคาท่ีเสนอมาเรายังไม่ทราบเพราะคณะกรรมการกำลังพิจารณาเปิด
ซองอยู่ค่ะ 

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน  (ตอกเสาเข็ม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง  งบประมาณ  2,006,000  บาท  อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางอยู่  ซึ่งยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพราะอยู่ 
 



 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นางรัตนา  ศิริชาติ 
นวก.  การเงินและบัญชี 
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ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางอยู่ค่ะ  คาดว่าจะประกาศได้ประมาณ
ต้นเดือน  มิถุนายน 2567 ค่ะ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมคะ 

 
-มีท่านสมาชิกสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปี  2567    
ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอไปเรื่องต่อไปนะครับ 
 
5.2 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    โครงการตามข้อบัญญัติ   
ปี 2565 และ ปี 2566 
 
-ขอเชิญ นางรัตนา  ศิริชาติ  นักวิชาการ  การเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 
 
 
-เรียนท่านประธานสถาฯ  รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาฯ  และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
โครงการตามข้อบัญญัติ  ปี 2565  ขออนุมัติต่อสภาไว้ เมื่อตอนประชุมสภาสมัย
วิสามัญที่ 1  ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2567  จะมีอยู่ 3 โครงการ  
นะคะที่ยังไม่ดำเนินการเราเลยขอขยายเวลาต่อสภาอีกค่ะ 

1. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 สายซอยบ้านนายคำ
ตัน -นายล้าน  ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
111,900 บาท 

2. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสงแคน  หมู่ที่ 6 สายทางไปป่าช้า
บ้านสงแคน (ต่อจากเดิม)  ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จ ังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 111,900  บาท 

3. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกุดตะเคียน  อำเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ  111,900  บาท 

-ตอนนี้  3 โครงการนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ  ส่วนโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  โครงการตามข้อบัญญัติ  ปี 2566  ที่เราขอกันเงินต่อสภา  เมื่อตอน
ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1  ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2567  จะมี
อยู่ทั้งหมด  12  โครงการ  ดังนี้ค่ะ 

1.  โครงการถนนผิวคอนรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ชอยข้างโรงเรียน 
จำนวน 119,000 บาท 

2. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่   12 ซอยบ้านนาง
สำรวม-บ้านจันทร์แรม  จำวน 71,000 บาท 

3. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกุดตะเคียน-
ยางนาดี  จำนวน 118,700  บาท 

4. โครงการถนนผิวคอนรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาพวง  หมู่ที่ 8 ซอย  นายบุญ
ช่วย-ยางสมปอง  จำนวน 119,000 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
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5. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 ชอยข้างหนองบักอึ 
จำนวน 119,000 บาท 

6. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกำแพง หมู่ที่  2 ซอย หนองแซง 
จำนวน 121,500 บาท 

7. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที ่ 6 สายอ่างผักแหน 
จำนวน 121,200 บาท 

8. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 สายบ้าน
นายสมคิด - หนองกระทุ่ม 120,700 บาท 

9. โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายคุ้มร่ม
เกล้า-ซับปลากั้ง  จำนวน 120,700  บาท 

10.   โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ซอยในหมู่บ้าน 
(1.ซอยหนองกา 2.ซอยนายบุญเล่ง) จำนวน 104,000 บาท 

11.   โครงการถนนผิวคอนรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่  4  ซอยนายคำตัน-
นายล้าน จำนวน  119,000 บาท 

12.  โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 ซอยประปา
หมู่บ้าน จำนวน  120,000 บาท 

-ตอนนี้  12 โครงการนี้  ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทั้งหมดค่ะ  ซึ่งงบประมาณปี 2565  และ  ปี 2566  ในข้อบัญญัติที่ขอกันเงินไว้ก็ได้
ดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะ  ก็จะเหลือในส่วนของเงินสะสมค่ะ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมไหมคะ 
 
-มีท่านสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    โครงการตาม
ข้อบัญญัติ   ปี 2565 และ ปี 2566  ไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอไปวาระต่อไปนะครับ 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
-เรียนท่านประธานสถาฯ  รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  
สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เงินที่มีอยู่  จำนวน 6,000,000 
บาท  ผมอยากให้นำมาใช้  เพราะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่มีที่
สิ้นสุด  เช่น  ถนน  ระบบน้ำประปา  ฯลฯ  ตัวอย่างเช่น  บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 11  และหมู่ที่ 9  พี่น้องประชาชนยังต้องการถนนเพื่อการเกษตรอยู่  ขอฝาก
ท่านคณะผู้บริหารพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ  ส่วนหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องถนนหรือ
เรื่องต่างๆก็ทำหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จะได้ดำเนินการได้ทันท่วงที
เดี ๋ยวถึงหน้าฝน จะมีพายุเข้าอีก  ส่วนถนนหน้าสำนักงาน  ผมเห็นควรให้ทำถนน
คอนกรีตให้สุดสาย (หน้าสำนักงาน)  เพราะเป็นหน้าเป็นตาให้กับที่ทำงานของเรา  ผม
คิดว่าทุกคนคงเห็นด้วยครับ   เรื่องการตัดไม้บริเวณข้างทาง  ขอให้เป็นหน้าที่ของป่าไม้
อนุญาตก่อนค่อยดำเนินการตัดนะครับ  ผมมีเรื่องนำเสนอเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 



 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
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-มีท่านอื่นอีกไหมครับ  ขอเชิญท่านรองจรุง  แววตะคุ  ครับ 
 
 
-เรียนท่านประธานสถาฯ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาฯ  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ตามที่ นายบุญทัน  แววตะคุ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11  
พูดไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกทุกๆท่านได้ทำหนังสือความเดือดร้อนในหมู่บ้านของท่านมายัง 
อบต.นะครับ  เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับ  ผมขอฝากไว้
เพียงเท่านี้ครับ 
 
-ตามที่  ท่านสมาขิกได้เสนอมาก็ขอให้ทุกท่าน  ทุกหมู่บ้าน  สำรวจ  ปัญหาและทำ
หนังสือมายัง  อบต.  นะครับ  ท่านนายก  อบต.  จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงทนีะครับ 
-ถ้าไม่มีอะไรผมขอหารือการประชุมครั้งต่อไปว่าจะประชุมวันไหน  เพราะสมัยสามัญที่ 
2  ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 8-22  พฤษภาคม  2567  ผมขอหารือว่าจะ
ประชุมอีกวันไหนครับ  ถ้าผมจะนัดประชุม  ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ ที่  20  พฤษภาคม  
2567  ท่านสมาชิกจะว่ายังไงครับ และในวันประชุมให้ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา   
 
ที่ประชุมเห็นด้วย  ให้มีการประชุมครั ้งที ่ 2  ในวันจันทร์ ที ่  20  พฤษภาคม  
2567   
 
-สั่งปิดประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2567  เวลา  12.30  น. 

  
 
 -    ผู้มาประชุม            11     คน 

-    ผู้เข้าร่วมประชุม       3     คน 
-    ผู้ลาประชุม             2        คน 
-    ผู้ขาดการประชุม      -        คน 
 

  
   

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ลงชื่อ จ.อ.                           ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ                              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 

 


